



## ประกาศสภาเทศบาลตำบลน้ำริด

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำริด  
การประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

.....  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๒ ข้อ ๓๓ วรรคสาม ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศ รายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่น มีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ นั้น

บัดนี้ สภาเทศบาลตำบลน้ำริด ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำริด การประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำริด ได้มีมติรับรอง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำริด การประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเอกฉันท์

สภาเทศบาลตำบลน้ำริด จึงขอประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำริด การประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายโชค รุ่งหลัก)  
ประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำริด

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำริด  
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายโชค รัชต์	ประธานสภา	โชค รัชต์
2	ว่าที่ร้อยตรีพงษ์สิทธิ์ แก้วโต	รองประธานสภา	พงษ์สิทธิ์ แก้วโต
3	นายปราโมทย์ เทพประเสริฐ	สมาชิกสภา	ปราโมทย์ เทพประเสริฐ
4	นางละม้าย คำพัด	สมาชิกสภา	ละม้าย คำพัด
5	นายไพฑูล ม่วงทอง	สมาชิกสภา	ไพฑูล ม่วงทอง
6	นายสมบูรณ์ ชาชง	สมาชิกสภา	สมบูรณ์ ชาชง
7	นายสุทัศน์ คงยืน	สมาชิกสภา	สุทัศน์ คงยืน
8	นางทองหล่อ กำทอง	สมาชิกสภา	ทองหล่อ กำทอง
9	นางเพียร หมิ่นชำนาญ	สมาชิกสภา	เพียร หมิ่นชำนาญ
10	นายคำรณ แก้วเปี้ย	สมาชิกสภา	คำรณ แก้วเปี้ย
11	นายล้วน คำไ้	สมาชิกสภา	ล้วน คำไ้
12	นางสาวแสงดาว วงษ์ญาติ	เลขานุการสภา	แสงดาว วงษ์ญาติ

ผู้ร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายบรรจบ ใจจันทร์	นายกเทศมนตรีตำบลน้ำริด	บรรจบ ใจจันทร์
2	นายจู รัชต์	รองนายกเทศมนตรีตำบล	จู รัชต์
3	นายภิรม เภาโพธิ์	รองนายกเทศมนตรีตำบล	ภิรม เภาโพธิ์
4	นางสาวจิรณนัชญ์ พรหมสุวรรณ	เลขานุการนายกฯ	จิรณนัชญ์ พรหมสุวรรณ
5	นายลวน ตีปัญญา	ที่ปรึกษานายกฯ	ลวน ตีปัญญา
6	นายศตพร เจริญผล	ผู้อำนวยการกองช่าง	ลา
7	นางสาวธวัลยา พงษ์วิชัย	หัวหน้าสำนักปลัด	ธวัลยา พงษ์วิชัย
8	นางถนอม คำคุ้ม	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	ถนอม คำคุ้ม
9	พ.จ.ท.บุญธิ์ เชื้อประทุม	ผอ.กองสาธารณสุข	บุญธิ์ เชื้อประทุม
10	นางสาวณัฐชลิตา เอี่ยมท่า	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา	ณัฐชลิตา เอี่ยมท่า
11	นางสายฝน วิศว์วิสุทธิ์	จพง.ธุรการ	สายฝน วิศว์วิสุทธิ์
12	นางวาสนา กัลยาณมิตร	จพง.ธุรการ	วาสนา กัลยาณมิตร
13	นายสมบูรณ์ อุดธรรมใจ	นักวิชาการศึกษา	สมบูรณ์ อุดธรรมใจ
14	นายธีรโชติ แสนเจริญ	พนักงานจ้างเหมาบริการ	ธีรโชติ แสนเจริญ
15	นางสาวภาวดี นิยมสืบ	พนักงานจ้างทั่วไป	ภาวดี นิยมสืบ
16	ส.อ.จิววัฒน์ จันมา	จพง.ป้องกัน	จิววัฒน์ จันมา
17	นางเพชรรัตน์ อุไรวรรณ	พนักงานจ้างทั่วไป	เพชรรัตน์ อุไรวรรณ
18	นางบุญชอบ ชาทรง	พนักงานจ้างทั่วไป	บุญชอบ ชาทรง
19	นางสาวภักจิรา แก้วนิล	นักศึกษาฝึกงาน	ภักจิรา แก้วนิล

นางสาวแสงดาว

(นางสาวแสงดาว วงษ์ญาติ)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลน้ำริด

ผู้ร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
20	นางสาวณัชรिका สัจจันท์	นักศึกษาฝึกงาน	ณัชรिका สัจจันท์
21	นายชวพจน์ ศรีจันทร์มาก	จ้างเหมาบริการ	ชวพจน์ ศรีจันทร์มาก
22	นางสาวพงษ์ศิภา จอมหงษ์	นักวิชาการศึกษา	พงษ์ศิภา จอมหงษ์
23	นางสาวภาวิณี วงษ์ดาวัน	จ้างเหมาบริการ	ภาวิณี วงษ์ดาวัน
24	นางสาวปภัฏชมน คำขันตี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปภัฏชมน คำขันตี
25	นางณัฐชยา สุทธิสัมพันธ์	จ้างเหมาบริการ	ณัฐชยา สุทธิสัมพันธ์
26	นางรัตนภรณ์ แก้วเปี้ย	พนักงานจ้างทั่วไป	รัตนภรณ์ แก้วเปี้ย
27	นางสาวจุฑามาส แก้วเปี้ย	พนักงานจ้างทั่วไป	จุฑามาส แก้วเปี้ย
28	นางสาวภัทรภร เมืองด่าน	พนักงานจ้างทั่วไป	ภัทรภร เมืองด่าน

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวแสงดาว วงษ์ญาติ)  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลน้ำริด

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำริด  
การประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำริด

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

เมื่อถึง เวลา 09.00 น. เลขานุการเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนเข้าห้องประชุมแล้ว รายงานประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำริด ว่า สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน

นายโชค ภูหลัก ประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำริด ได้กล่าวว่า เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานสภาฯ : กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำริด การประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

-แนะนำพนักงานเทศบาล ราย นายสมบุรณ์ อุดธรรมใจ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สังกัด เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรดิตถ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำริด การประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯครั้งที่ผ่านมา ซึ่งรายงานการประชุมได้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯลงลายมือชื่อรับรองการประชุมและประธานได้ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข หรือเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำริด การประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

มติที่ประชุม ประชุมมีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำริด การประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

ประธานสภาฯ

(นางสาวแสงดาว วงษ์ญาติ)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลน้ำริด

รับประทานอาหารว่าง

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุ้งถาม

นายปราโมทย์ เทพประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำริด เขต1 : สอบถามประธานสภาฯในการเสนองบประมาณให้แจ้งให้กับสมาชิกสภาฯทั้ง 12 คน ได้มาหารือกัน และให้แบ่งสัดส่วน 50:50 หรือมากน้อยไม่แตกต่างกันมาก การจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณแตกต่างกันมาก และท่านได้ทำตามข้อเสนอต่อสมาชิกสภาฯทราบหรือไม่

ประธานสภาฯ : ได้ประสานกับสมาชิกสภาฯ ว่าจะมีโครงการไหนบ้าง และเชิญไม่ครบทุกคน บางหมู่ บางเขต ไม่ได้ปรับแผน เนื่องจากเป็นโครงการในปี 66

นายปราโมทย์ เทพประเสริฐ : ในการประชุมครั้งแรกที่ผ่านมา ไม่ว่ากัน แต่ครั้งนี้ท่านประธานฯจะต้องเรียกสมาชิกสภาฯทั้ง 12 คน มาหารืออย่างเป็นทางการ มีหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ ,ทางไลน์,ทำหนังสือ ให้ทำเป็นระบบและจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม

ประธานสภาฯ : จะยึดถือโครงการเป็นสิ่งสำคัญ เป็นปัญหาปากท้องของประชาชน และพื้นที่เขต 2 ยังไม่ได้รับการเหลียวแลมานานมาก และยังล้าหลังเขต 1 อยู่มาก ครั้งหน้าจะให้เขต 1 บ้าง และกระผมก็ได้เรียกสมาชิกสภาฯมาประชุม นอกรอบ แต่ก็ต้องขอยกย เนื่องจากเรียกมาไม่ครบองค์ประชุมทั้ง 12 คน ก็คิดว่าท่านที่เหลือนคงจะมีการประสานกันแล้ว ถ้าทำผิดพลาดก็ต้องขอยกย และจะนำมาปรับปรุงต่อไปครับ

/นายปราโมทย์...

นายปราโมทย์ เทพประเสริฐ : การจัดสรรที่ผ่านมามีงบประมาณใกล้เคียงกัน อยู่ที่แต่ละเขตจะเอาไปทำอะไร  
นางเพียร หมั่นชำนาญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำริด เขต 2 : โครงการผ่านมาแล้ว และยังคงอยู่อีกหลายปี  
นายปราโมทย์ เทพประเสริฐ : โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 1 800,000 กว่าบาท หายไป ซึ่งได้  
ประชุมกันแล้ววันนั้น ทำไมถึงหายไปครับ

นายภิรม เภาโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำริด : โครงการดังกล่าว อยู่ในแผนปี 2566-2570 ไม่ได้อยู่ในแผนปี  
65 ครับ ทำให้ไม่สามารถนำมาดำเนินการได้

นางทองหล่อ กำทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำริด เขต 2 : โครงการที่เสนอเป็นโครงการที่ประชาชนเดือดร้อน  
จริงๆ และพื้นที่เขต 2 มีพื้นที่มากกว่า เขต 1

นายบรรจบ ใจจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำริด : ผมได้แจ้งให้กับสมาชิกสภาฯ ไปทางไลน์กลุ่ม ตั้งแต่เดือน  
ธันวาคม ว่า เดือน กุมภาพันธ์ 2565 จะมีการจ่ายขาดเงินสะสม ให้ท่านไปตรวจสอบแผนพัฒนาเทศบาลและดูว่าจะเสนอ  
โครงการใดบ้าง และให้ไปดูพื้นที่และตัดสินใจร่วมกัน และมีสมาชิกบางคนไม่ได้ให้ความร่วมมือกันเท่าไร

นายปราโมทย์ เทพประเสริฐ : นายกาแจ้งได้ แต่ประธานสภาให้ทำเป็นหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  
ประธานสภาฯ : สอบถามศูนย์เด็กฯ ได้รับแจ้งจากผู้ปกครองว่าอาหารไม่เหมาะสมกับเด็ก และอยากทราบค่าอาหาร  
ต่อหัว ต่อมื้อเป็นเงินเท่าไร

นายบรรจบ ใจจันทร์ : ชี้แจงว่าปัญหานี้เกิดมาก่อนที่มาดำรงตำแหน่ง มอบให้กองการศึกษาดำเนินการ  
งบประมาณประมาณเดือนละ 19,000 บาท และได้แต่งตั้งนายภิรม เภาโพธิ์ รองนายกฯ และนางสาวจิรัชฌ์ชญ์  
พรหมสุวรรณ เลขานุการนายกฯ เข้าไปตรวจสอบอาหาร และแจ้งให้ กองการศึกษา ชี้แจง

นางสาวณัฐชิลดา เอี่ยมท่า หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา:แจ้งว่าได้ถูกนายกเรียกไปว่ากล่าวตักเตือนเรื่องอาหาร  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งงบประมาณค่าอาหารมื้อละ 21บาท/หัว ได้ดำเนินการแก้ไขโดยมีครุตรวจสอบให้ส่งรูปอาหารมา  
ให้ดูทุกวัน และเรียกคนทำอาหารมาปรับปรุง

ระเบียบวาระที่ 4 วาระสืบเนื่อง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 ญัตติการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำริด สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2565

และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป

นายโชค รุ่งหลัก ประธานสภาเทศบาลฯ : ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  
มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภา  
เทศบาลกำหนดฯ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายออกไปอีกจะต้องได้รับ  
อนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนี้

**สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕**

-สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤษภาคม 2565

-สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2565

-สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2565

**สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566**

-สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 2 มีนาคม 2566

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง

5.2 ญัตติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำริด ประจำปี พ.ศ.2565

ประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำริด ชี้แจง : เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการ  
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2554 หมวด 8 ข้อ 103(1) ,105(2) จึงขอให้สมาชิกสภา  
เทศบาลตำบลน้ำริด เสนอรายชื่อสมาชิกสภา เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมของสภาเทศบาลตำบล  
น้ำริด จึงขอมติจากที่ประชุมว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการกี่คน โดยคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมี  
จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ขอเชิญเสนอครับ

/นายโชค รุ่งหลัก...

นายโชค รุ่งหลัก เสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน 5 คน

ผู้รับรอง 1 นายปราโมทย์ เทพประเสริฐ

ผู้รับรอง 2 นายคำรณ แก้วเปี้ย

ประธานสภาฯ : สอบถามที่ประชุม มีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี จะขอมติจากที่ประชุม  
มติที่ประชุม เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน 5 คน

เห็นชอบ 12 คน ไม่เห็นชอบ - คน งดออกเสียง - คน

ประธานสภาฯ:แจ้งให้สมาชิกสภาฯเสนอคณะกรรมการตรวจการประชุมทีละคน และขอผู้รับรอง 2 คน ขอเชิญครับ

นายคำรณ แก้วเปี้ย เสนอ นายล้วน คำไท้ เป็นกรรมการตรวจการประชุม คนที่ 1

ผู้รับรอง 1 นายปราโมทย์ เทพประเสริฐ

ผู้รับรอง 2 นางเพียร หมื่นชำนาญ

นายปราโมทย์ เทพประเสริฐ เสนอ ว่าที่ร้อยตรีพงษ์สิทธิ์ แก้วโต เป็นกรรมการตรวจการประชุม คนที่ 2

ผู้รับรอง 1 นางสาวแสงดาว วงษ์ญาติ

ผู้รับรอง 2 นายสุทัศน์ คงยืน

นางเพียร หมื่นชำนาญ เสนอ นายคำรณ แก้วเปี้ย เป็นกรรมการตรวจการประชุม คนที่ 3

ผู้รับรอง 1 นายล้วน คำไท้

ผู้รับรอง 2 ว่าที่ร้อยตรีพงษ์สิทธิ์ แก้วโต

นายสุทัศน์ คงยืน เสนอ นายไพฑูล ม่วงทอง เป็นกรรมการตรวจการประชุม คนที่ 4

ผู้รับรอง 1 นายปราโมทย์ เทพประเสริฐ

ผู้รับรอง 2 นายล้วน คำไท้

นางทองหล่อ กำทอง เสนอ นางละม้าย คำพัด เป็นกรรมการตรวจการประชุม คนที่ 5

ผู้รับรอง 1 นางเพียร หมื่นชำนาญ

ผู้รับรอง 2 นายไพฑูล ม่วงทอง

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมที่ได้รับการเสนอชื่อ และแจ้งให้มาประชุม เพื่อเลือก  
ประธานและเลขานุการ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำริด

### พักรับประทานอาหารกลางวัน

5.3 ญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 (เสนอโดยนายกเทศมนตรีตำบลน้ำริด)

ประธานสภาฯ ขอเชิญ นายกา ชี้แจงรายละเอียดในการจ่ายขาดเงินสะสม

นายกฯ ชี้แจง : เนื่องจากมีโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำริด ที่ยังมีได้ดำเนินการซึ่งเป็นโครงการที่  
จะต้องดำเนินการโดยด่วนทั้งนี้เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนประกอบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้มี  
งบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สามารถโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายใหม่ได้ เนื่องจากงบประมาณโครงการต่างๆที่ตั้งไว้ มีความ  
จำเป็นต้องดำเนินการทุกโครงการ ดังนั้นเทศบาลตำบลน้ำริด จึงมีความจำเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสมเป็นเงิน 5,180,500.-  
บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ  
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4  
พ.ศ.2561 ข้อ 89 ซึ่งเทศบาลตำบลน้ำริด ได้ดำเนินการตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  
มท 0808.2 /ว.1438 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ  
ดำเนินการตามโครงการดังต่อไปนี้

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ถึงหมู่ที่ 3 กว้าง 3.00 ม. ยาว 500.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือ  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตร.ม. บริเวณถนนสายลานตาก หมู่ที่ 10 ถึงหมู่ที่ 3 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรดิตถ์  
งบประมาณ 896,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ข้อ 83 หน้า 86

/2.โครงการ...

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 กว้าง 4.00 ม. ยาว 700.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800.00 ตร.ม. จากที่นายกคัด คำให้ถึงที่นายแสง แก้วรักษา หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 1,628,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 82 ข้อ 71

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 กว้าง 3.00 ม. ยาว 32.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96.00 ตร.ม. บริเวณซอยบ้านนางบุญเรือน ศรีราชา ถึงบ้านนางทวน บุญทอง หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำริด อ.เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 53,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 ข้อ 9 หน้า 8

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 กว้าง 3.00 ม. ยาว 350.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050.00 ตร.ม. ถนนสายร้องย่าบางบริเวณบ้านนายหลวย โรยริน ถึงบริเวณบ้านนายสุพจน์ นำแสง หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 582,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 ข้อ 10 หน้า 8

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 กว้าง 3.00 ม. ยาว 18.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 54.00 ตร.ม.บริเวณบ้านนายสมบุรณ์ ซาชง หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 33,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 ข้อ 14 หน้า 10

6.โครงการต่อเติมลานตากคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 กว้าง 30.00 ม. ยาว 55.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตร.ม. บริเวณที่สาธารณประโยชน์ (ม่อนยาว) หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 1,270,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 4 ข้อ 1

7.โครงการก่อสร้างลานตากคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 กว้าง 14.00 ม. ยาว 20.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00 ตร.ม. บริเวณลานหน้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 177,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 4 ข้อ 3

8.โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 5 ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ลึก 100 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลน้ำริดกำหนด บริเวณบ้านชายเขา หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 184,500.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 5 ข้อ 5

9.โครงการเสริมคันคลองลำห้วยห้วย หมู่ที่ 10 กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,200 ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลน้ำริดกำหนด บริเวณลำห้วยห้วย หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 200,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 89 ข้อ 92

10.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 4 ตำบลน้ำริด กว้าง 3.00 ม. ยาว 300 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลน้ำริดกำหนด บริเวณจากบ้านนางแก้ว ดันดี หมู่ที่ 3 ถึงที่นายแทน แก้วรักษา หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 45,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 หน้า 5 ข้อ 3

11.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 กว้าง 0.30 ม. หนา 0.12 ม. ยาว 35.00 ม. ลึกตามค่าระดับ กำหนดพร้อมทำการขุดลอกรางระบายน้ำเดิม ยาว 54.00 ม. บริเวณบ้าน นายเรียบ คงใส ถึงคลองริด หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 112,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 4 ข้อ 2

สำหรับฐานะการคลังของเทศบาลตำบลน้ำริด ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 34,242,308.01 บาท

หัก เงินฝาก กสท.	6,387,223.15 บาท
โครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่ดำเนินการทำสัญญาแล้ว	5,564,000.00 บาท
โครงการจ่ายขาดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,551,000.00 บาท
สำรองบุคคลากร	8,767,530.00 บาท
สำรอง กรณีสาธารณภัย 10% ของเทศบัญญัติปี 65	4,400,000.00 บาท
คงเหลือเงินสะสมที่สามารถจ่ายขาดได้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน	26,669,753.15 บาท
	7,572,554.86 บาท

/จึงเสนอญัตติ...

จึงเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสภาเทศบาลน้ำริดพิจารณาอนุมัติต่อไป  
นายปรโมทย์ เทพประเสริฐ : ขอให้สมาชิกสภา เขต 2 ช่วยตัดโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อที่จะลด  
งบประมาณไม่ให้แตกต่างกันมาก

ประธานฯ : มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ และจะมีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีก็  
ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วย

ประธานฯ : หากไม่มีผู้อภิปราย จะขอมติการจ่ายขาดในครั้ง  
มติที่ประชุม เห็นชอบ 6 เสียง ไม่เห็นชอบ 6 เสียง งดออกเสียง - เสียง  
เมื่อคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ : จึงขอมติจากที่ประชุม เป็นครั้งที่ 2  
มติที่ประชุม เห็นชอบ 6 เสียง ไม่เห็นชอบ 6 เสียง งดออกเสียง - เสียง  
เมื่อคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ : จึงขอมติจากที่ประชุม เป็นครั้งที่ 3  
มติที่ประชุม เห็นชอบ 6 เสียง ไม่เห็นชอบ 6 เสียง งดออกเสียง - เสียง

นางสาวธวัลยา พงษ์วิชัย หัวหน้าสำนักปลัด : ชี้แจงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา  
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554

ข้อ 77 สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน

ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นซึ่งทำหน้าที่ประธานสภาที่ประชุม หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับ  
เลือกให้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมตามข้อ 26 และข้อ 29 วรรคสาม มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในฐานะสมาชิกสภาท้องถิ่นได้  
โดยไม่ต้องลงมาจากที่นั่งประธานสภาท้องถิ่นก็ได้

ข้อ 86 การลงมติให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย หรือออกเสียงลงคะแนนลับ ให้ประธานที่  
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งโดยเปิดเผยเป็นเสียงชี้ขาด และประธานที่ประชุมจะให้เหตุผลด้วยหรือไม่

ประธานฯ : เมื่อมีการลงคะแนนแล้วทั้ง 3 ครั้ง ยังมีเสียงที่เท่ากัน ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น ประธานในที่ประชุม  
จึงขอออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงโดยเปิดเผยเป็นเสียงชี้ขาด โดยประธานที่ประชุม มีมติเห็นชอบกับการจ่ายขาดเงินสะสมใน  
ครั้งนี้

มติที่ประชุม เห็นชอบในจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

เห็นชอบ 7 เสียง ไม่เห็นชอบ 6 เสียง งดออกเสียง - เสียง

5.4 ญัตติโอนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(รายละเอียดแนบท้าย) สำนักปลัดและกองคลัง

ประธานสภาฯ ขอเชิญ นายฯ ชี้แจงรายละเอียดในการโอนงบประมาณฯ :

กระผม นายบรรจบ ใจจันทร์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลน้ำริด ขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ตาม  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักปลัดเทศบาลและกองคลัง) ไปตั้งในหมวดใหม่ ดังนี้

สำนักปลัด

ข้อเท็จจริง

เนื่องจาก นายกเทศมนตรีตำบลน้ำริด ได้สั่งการให้สำนักปลัด ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในการ  
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุด แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงมีความจำเป็นต้องขอโอน  
งบประมาณเพิ่ม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

1. โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

งบประมาณตั้งไว้ 2,080,000.- บาท

งบประมาณก่อนโอน 1,366,790.- บาท

งบประมาณที่ขอโอนลด 4,000.- บาท

งบประมาณหลังโอนลด 1,362,790.- บาท /โอนเพิ่ม...

ถ้าเนาถูกต้อง

(นางสาวแสงดาว วงษ์ญาติ)  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลน้ำริด



**โอนเพิ่ม** แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	
เก้าอี้ทำงานบุนวมพนักพิงสูง จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 4,000.- บาท	
งบประมาณที่ตั้งไว้	0.- บาท
งบประมาณก่อนโอน	0.- บาท
งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม	4,000.- บาท
งบประมาณหลังโอนเพิ่ม	4,000.- บาท

**2. โอนลด** แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	
งบประมาณที่ตั้งไว้	2,080,000.- บาท
งบประมาณก่อนโอน	1,362,790.- บาท
งบประมาณที่ขอโอนลด	6,200.- บาท
งบประมาณหลังโอนลด	1,356,590.- บาท

**โอนเพิ่ม** แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก เป็นเงิน 6,200.- บาท	
งบประมาณที่ตั้งไว้	0.- บาท
งบประมาณก่อนโอน	0.- บาท
งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม	6,200.- บาท
งบประมาณหลังโอนเพิ่ม	6,200.- บาท

**3. โอนลด** แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	
งบประมาณที่ตั้งไว้	2,080,000.- บาท
งบประมาณก่อนโอน	1,356,590.- บาท
งบประมาณที่ขอโอนลด	1,600.- บาท
งบประมาณหลังโอนลด	1,354,990.- บาท

**โอนเพิ่ม** แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	
เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 1,600.- บาท	
งบประมาณที่ตั้งไว้	0.- บาท
งบประมาณก่อนโอน	0.- บาท
งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม	1,600.- บาท
งบประมาณหลังโอนเพิ่ม	1,600.- บาท

**สำเนาถูกต้อง**

(นางสาวแสงดาว วงษ์ญาติ)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลน้ำริด 1,600.- บาท

**กองคลัง**

**ข้อเท็จจริง**

เนื่องจากกองคลัง มีความจำเป็นในการขอโอนเพิ่มตั้งงบประมาณใหม่ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากจอแสดงภาพ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-49-0001 ขำรุดไม่สามารถใช้งานได้ กองคลัง จำเป็นต้องขอโอนตั้งงบประมาณรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง

**โอนลด**

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
งบประมาณที่ตั้งไว้	10,000.00	บาท
งบประมาณก่อนโอน	10,000.00	บาท
งบประมาณที่ขอโอนลด	2,800.00	บาท
งบประมาณหลังโอน	7,200.00	บาท

**โอนเพิ่มตั้งงบประมาณใหม่**

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 2,800.00 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,600x900 Pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
- มี Contrst Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1

รายละเอียดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2565 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 บาท

งบประมาณที่ตั้งไว้	0.00	บาท
งบประมาณก่อนโอน	0.00	บาท
งบประมาณที่ขอโอนเพิ่มตั้งใหม่	2,800.00	บาท
งบประมาณหลังโอน	2,800.00	บาท

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” เพื่อเสนอสภาเทศบาลตำบลน้ำริด การประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามที่ได้ส่งมาพร้อมนี้

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลน้ำริด ในสมัยประชุมนี้เพื่อพิจารณาต่อไป

ประธานฯ:มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติเห็นชอบการโอนงบประมาณในครั้งนี้ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการโอนงบประมาณในครั้งนี้

**พักรับประทานอาหารว่าง**

**ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ**

- แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม ๒๕๖๕ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา
- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ปิดประชุม เวลา 15.40 น.

ลงชื่อ



(นางสาวแสงดาว วงษ์ญาติ)  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลน้ำริด

ผู้จัดบันทึกการประชุม




**ถ้าเนาถูกต้อง**





(นางสาวแสงดาว วงษ์ญาติ)  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลน้ำริด

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำริด

ได้ตรวจแล้ว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการ  
(ว่าที่ร.ต.พงษ์สิทธิ์ แก้วโต) (นายคำรณ แก้วเปี้ย) (นายไพฑูล ม่วงทอง)  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำริด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำริด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำริด

ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการ ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางละม้าย คำพัด) (นายล้วน คำไท้)  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำริด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำริด

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565



(นายโชค รุ่งหลัก)

ประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำริด

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวแสงดาว วงษ์ญาติ)  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลน้ำริด